

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_EI_015
ชื่อตาราง	เครื่องใช้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน / รายไตรมาส ความล่าช้า 1 เดือน ยกเว้นดัชนีมูลค่าค้าปลีกทั่วประเทศ ล่าช้า 2 เดือน สัดส่วนสินเชื่อกภาคครัวเรือนต่อ GDP ล่าช้า 1 ไตรมาส กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือน/ไตรมาสถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>เครื่องใช้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงการใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มี 8 รายการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 2. ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาครั้งที่ 4. การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ราคาครั้งที่ 5. ปริมาณการจำหน่ายหมวดเครื่องดื่ม 6. ปริมาณการจำหน่ายยานยนต์ 7. การประกันตนและการว่างงาน 8. ดัชนีมูลค่าค้าปลีกทั่วประเทศ <p>การจัดเก็บข้อมูล ทั้ง 8 รายการข้างต้นดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุในแหล่งที่มาของข้อมูลและทำการรวมยอดข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี</p> <p>เครื่องใช้ภาคครัวเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนสินเชื่อกสถาบันการเงินต่อ GDP คำนวณจาก ยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินหารด้วย ผลรวม QGDP 4 ไตรมาস্য้อนหลัง <p>ยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือน หมายถึง เงินให้กู้ยืม (Loans) แก่ภาคครัวเรือน (บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืมทั่วไป เงินให้กู้ยืมในรูปตัวเงินที่เปลี่ยนมือไม่ได้ (non-negotiable) และเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยเป็นเงินให้กู้ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมดอกเบียค้างรับ ของสถาบันการเงิน (ทั้งจากสถาบันรับฝากเงินและสถาบันการเงินอื่นที่ไม่รับฝากเงิน) ผลรวม QGDP 4 ไตรมาস্য้อนหลัง เป็นวิธีการคำนวณโดยใช้ผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศราคาปัจจุบันย้อนหลังไป 4 ไตรมาส โดยนับเริ่มจาก ไตรมาสที่พิจารณาหรือที่อ้างถึง</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน 2. การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 3. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 5. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 6. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 7. ธนาคารแห่งประเทศไทย 8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=108&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน หรือสอดคล้องกับแหล่งข้อมูล

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2356-7420